



ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/ ส๗๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง อำเภอเมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกอำเภอ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานของรัฐละเลยการทำหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงแจ้งข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

๑. มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๑.๑ กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานต้นสังกัดทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในสถานศึกษา หรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังทราบเหตุ พร้อมทั้งให้ดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด

๑.๒ ให้มีมาตรการกับผู้บริหารสถานศึกษาที่เกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา หากพบว่า ไม่รายงานข้อเท็จจริง รายงานข้อเท็จจริงล่าช้า หรือปกปิดข้อมูลที่ต้องรายงาน รวมทั้งการไม่จัดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัย ให้ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่อันเป็นความผิดทางวินัย

๒. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๒.๑ สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย เช่น การปรับปรุงห้องสุขาให้มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่อยู่ไกลเกินไปและไม่อยู่ในจุดอับสายตา การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้าออกห้องเรียน ห้องสมุด ห้องสุขา ห้องพักรูและบริเวณจุดเสี่ยงอื่นๆ เพื่อป้องปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในสถานศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยภายในโรงเรียนทุกระดับ

๒.๒ กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ ให้จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองเกี่ยวกับเพศศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม

/อย่างเหมาะสม...

อย่างเหมาะสม และการป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตลอดจนให้ความสำคัญกับผู้ปกครองและ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมส่งเสริมความประพฤติ ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม และสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ
เด็กอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐.

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖

<http://trang.nfe.go.th>